

Số: /BC-UBND

Bỉm Sơn, ngày tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức việc kê khai, công khai bản kê khai TSTN lần đầu

Thực hiện Công văn số 292/TTTH-PCTN ngày 23/02/2021 của Thanh tra Tỉnh về việc kê khai tài sản, thu nhập đối với người kê khai thuộc Thanh tra tỉnh kiểm soát theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cơ quan UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo kết quả thực hiện kê khai, niêm yết, công khai minh bạch tài sản, thu nhập như sau:

1. Tình hình chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. UBND Thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai đến cán bộ, công chức, UBND các phường xã và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc về việc tổ chức thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ngày 05/3/2021, Chủ tịch UBND Thị xã ban hành văn bản số 591/UBND-NV về việc hướng dẫn kê khai tài sản theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ đến tất cả cán bộ, công chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các phường xã trên địa bàn.

2. Kết quả thực hiện:

UBND Thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức triển khai việc kê khai, minh bạch TSTN theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2021 của Chính phủ theo hướng dẫn của Thanh tra Tỉnh về việc kê khai tài sản, thu nhập đối với người kê khai thuộc Thanh tra tỉnh kiểm soát theo công văn số 292/TTTH-PCTN ngày 23/02/2021 đến 47 phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc. Theo đó, có 197 cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện kê khai TSTN và công khai minh bạch TSTN theo quy định. Số cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện kê khai TSTN giảm 24 người so với năm 2020 (giảm đối tượng thuộc diện kê khai TSTN đối với viên chức là kế toán trưởng trên địa bàn).

Sau khi kết thúc niêm yết công khai TSTN tại UBND Thị xã và các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND Thị xã không nhận được ý kiến, thông tin phản ánh về nội dung minh bạch TSTN của cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai.

Kết quả kê khai, công khai bản kê khai TSTN lần đầu cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	ĐV	SỐ LIỆU
I	Kê khai tài sản, thu nhập		
1	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập	CQTCĐV	47
	Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị	%	100
2	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện hoặc chưa được tổng hợp kết quả vào báo cáo	CQTCĐV	0
	Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị	%	0
3	Số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu	Người	197
4	Số người đã kê khai tài sản, thu nhập lần đầu	Người	197
II	Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập		
1	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập	CQTCĐV	47
	Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị	%	100
2	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện hoặc chưa được tổng hợp kết quả vào báo cáo	CQTCĐV	0
	Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị	%	0
3	Số bản kê khai đã được công khai	Bản KK	197
	Tỷ lệ so với tổng số bản kê khai	%	100
4	Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết	Bản KK	197
	Tỷ lệ so với tổng số bản kê khai đã công khai	%	100
5	Số bản kê khai đã công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp	Bản KK	0
	Tỷ lệ so với tổng số bản kê khai đã công khai	%	0

Ngoài việc công khai niêm yết tại trụ sở cơ quan, có một số đơn vị công khai thêm hình thức công bố tại Hội nghị cơ quan.

3. Đánh giá chung và kiến nghị

- Thuận lợi: UBND Thị xã quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong công tác phòng, chống tham nhũng; ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản, đồng thời kiên quyết trong tổ chức thực hiện, nhất là đối với việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập.

- Khó khăn, vướng mắc: Một số cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện kê khai TSTN chưa thực sự quan tâm đến việc kê khai TSTN theo quy định, do vậy việc đôn đốc triển khai thực hiện còn gặp khó khăn. Việc triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kê khai, xác minh tài sản, thu nhập của một số cơ quan, đơn vị, chưa đảm bảo đúng tiến độ do chưa triển khai đúng theo hướng dẫn của các cơ quan cấp trên. Do vậy vẫn còn một số cơ quan, đơn vị phải thực hiện kê khai lại; một số đơn vị chậm báo cáo làm ảnh hưởng đến việc tổng hợp báo cáo kết quả chung của Thị xã.

Đề nghị Thanh tra Tỉnh quan tâm, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thường xuyên tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về kê khai, công khai tài sản, thu nhập đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của Luật phòng, chống tham nhũng.

UBND thị xã Bim Sơn báo cáo Thanh tra Tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TX;
- Lưu VT, NV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Thế Trị